

NCB phối hợp cùng Bảo Việt Nhân thọ mang đến các giải pháp tài chính ưu việt cho khách hàng

16:58 10/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Với sự hợp tác này, NCB sẽ cùng Bảo Việt Nhân thọ cung cấp cho khách hàng và thị trường nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với quyền lợi ưu việt.

Theo đó, Ngân hàng NCB và Bảo Việt Nhân thọ cam kết hợp tác trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng của hai bên, ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của đối tác để tạo ra hiệu quả kinh doanh, tăng cường vị thế và sức cạnh tranh của mỗi bên.

Hai bên đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ trong hoạt động phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng nhằm mang tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Được biết, NCB sẽ cùng Bảo Việt Nhân thọ cung cấp cho khách hàng và thị trường các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với quyền lợi ưu việt, đội ngũ nhân sự tư vấn được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp với tính tuân thủ cao, cung cấp giải pháp đáp ứng nhu cầu bảo vệ và đầu tư tài chính của khách hàng.

Đây không chỉ là điểm tựa tài chính góp phần bảo vệ khách hàng và gia đình trước những rủi ro không mong muốn, mà còn là giải pháp hữu hiệu đồng hành cùng khách hàng xây dựng quỹ tài chính dài hạn, phục vụ cho các mục tiêu lớn trong cuộc sống bên cạnh các giải pháp tài chính mà NCB đang cung cấp tới thị trường.



NCB phối hợp cùng Bảo Việt Nhân thọ mang đến các giải pháp tài chính ưu việt cho khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: “Thành công của bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào cũng đều dựa trên sự đồng thuận về tầm nhìn, mục tiêu và cam kết cùng phát triển. Liên kết giữa Bảo Việt Nhân thọ và Ngân hàng NCB hôm nay là một bước đi chiến lược trên cơ sở phát huy ưu thế của hai thương hiệu mạnh tại Việt Nam, đó là sự kết hợp giữa uy tín, kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ với tính chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến của NCB. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một kênh phân phối dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm toàn diện, đem lại sự an toàn tài chính cho khách hàng, giúp họ an tâm hơn trong cuộc sống...”.

Ông Tạ Kiều Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân cho biết: “Các giải pháp mà Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cung cấp sẽ là mảnh ghép quan trọng để NCB hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, hiệu quả, không chỉ đem đến cho khách hàng những giải pháp tài chính vượt trội, mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế, của cộng đồng”.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị thành viên thứ hai của Tập đoàn Bảo Việt ký kết hợp tác phân phối bảo hiểm cùng Ngân hàng NCB. Hiện tại, Bảo Việt Nhân thọ đang sở hữu hệ thống mạng

lưới rộng khắp với 76 công ty thành viên trên 63 tỉnh thành, với hơn 360 văn phòng giao dịch, 180.000 tư vấn viên. Số liệu lũy kế hết 9 tháng đầu năm 2024, Bảo Việt Nhân thọ đang nắm giữ thị phần số 1 cả về doanh thu khai thác mới và tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Trong khi đó, NCB gây ấn tượng trên thị trường với những dấu mốc tích cực trong thời gian qua. Ngân hàng liên tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng và giải pháp công nghệ, hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới và khu vực để chuyển đổi toàn diện theo chiến lược mới, hướng tới trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính được yêu thích trên thị trường.

Trước đó, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng hợp tác với cùng NCB để giới thiệu tới khách hàng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng NCB kỳ vọng, sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp trên cơ sở tận dụng các thế mạnh của mỗi bên trong nghiên cứu cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ sẽ mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tài chính chất lượng vượt trội với sự hài lòng cao nhất. Đồng thời, tạo tiền đề để mở ra nhiều cơ hội trao đổi hợp tác dài lâu giữa hai định chế uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm - tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ncb-bat-tay-bao-viet-nhan-tho-mang-den-cac-giai-phap-tai-chinh-uu-viet-cho-khach-hang>